

BÀI DỰ THI
VIẾT VỀ TÁM GƯƠNG NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT



(Cô giáo: Đặng Thị Nhất)

Cô giáo Đặng Thị Nhất – Giáo viên dạy môn Hoá học – Trường THCS Nguyễn Trãi (Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) là một giáo viên được phân công giảng dạy môn Hóa học và bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm. Nhắc đến cô, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến cô bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp; bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng nể của cô. Liên tục trong nhiều năm cô đạt giáo viên dạy giỏi môn Hóa học cấp Quận; bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 9 đạt nhiều giải cao.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai – khoa Hoá học năm 1997 với tấm bằng loại giỏi, sau những năm tháng cống hiến trong Gia Lai, cô Đặng Thị Nhất đã về gần gia đình và chuyển công tác về trường THCS Nguyễn Trãi từ năm 2012.

Cô Nhất luôn phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, để mỗi khi đứng trên bục giảng có thể đem hết kiến thức mà mình có truyền đạt lại cho các em học sinh. Cô nói “Với tôi, công việc trọng tâm của người giáo viên chính là những giờ lên lớp. Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Tuỳ theo trình độ của học sinh mà mình nghiên cứu tìm ra những phương thức dạy học phù hợp, làm cho tiết học sinh động hơn, giàu tính sáng tạo, giúp học sinh học và nhớ nội dung bài tốt và lâu hơn”.



(Cô Nhất bên đồng nghiệp trong tổ tự nhiên 2)

Không chỉ là giáo viên dạy giỏi môn Hoá của Trường THCS Nguyễn Trãi trong nhiều năm, các thế hệ học sinh do cô phụ trách đều được đánh giá là ngoan ngoãn, chăm học và đều có kết quả học tập tốt khi lên THPT và thi vào ĐH, CĐ... Hơn thế, cô còn được Ban Giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ chuyên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường, năm nào cũng đạt kết quả khả quan, liên tục trong nhiều năm đội tuyển học sinh giỏi Hoá của trường THCS Nguyễn Trãi đều có giải học sinh giỏi cấp Quận, được nhà trường và các cấp khen thưởng. Trong đó đáng kể nhất là năm học 2018 - 2019, đội tuyển học sinh giỏi môn Hoá lớp 9 do cô Nhất phụ trách có 1 em đạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi do Quận tổ chức.

Cùng với các kết quả khả quan trong công tác, cô Nhất nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; ngoài ra cô còn có 01 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp Quận. Đạt giải cao trong cuộc thi Olympic Hoá học do quận Thanh Xuân tổ chức.

Cô đã được nhà trường tin tưởng và giao trọng trách là Tổ trưởng tổ Tự Nhiên 2 từ năm học 2017 – 2018, cô luôn tận tâm hoàn thành tốt các công việc được giao, luôn gần gũi gắn bó với đồng nghiệp, tận tụy với đàn em, hết lòng vì học sinh. Cô đã trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo. Không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, cô Nhất còn tham gia tích cực nhiều hoạt động phong trào khác do nhà trường tổ chức.

Trong những năm tháng cống hiến cho nghề, cô nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp, những thế hệ đi trước, trong các đợt thi cấp Quận cô được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các kỹ năng xử lý tình huống của mình. Trong những giờ lên lớp, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi với các học trò, giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập và rèn luyện... Không chỉ truyền cho học sinh những kiến thức hóa học bổ ích, cô còn là một giáo viên chủ nhiệm – người mẹ hiền thứ hai của các con lớp 8A8.

Tôi thật may mắn khi được là đồng nghiệp của cô. Tôi đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và chu đáo của cô. Thành tích mà cô đạt được là niềm vinh hạnh đối với bản thân và góp thêm thành tích cho nhà trường.

Khi được hỏi về cô Đặng Thị Nhất, cô Nguyễn Thị Bích Nga – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi – nhận xét: “Cô Nhất là một giáo viên nhiệt tình và năng động, luôn phấn đấu không ngừng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đó cũng là lý do mà nhiều năm nay, bộ môn Hoá do cô Nhất phụ trách, học sinh đều đạt được nhiều thành tích cao”.

Cũng theo cô Bích Nga, trong giảng dạy, ngoài việc truyền đạt kiến thức bộ môn, cô giáo Đặng Thị Nhất còn là một trong những giáo viên tích cực nhất trong việc liên hệ thực tiễn, dạy cho học trò về kinh nghiệm sống làm người, để giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho học sinh của mình, giúp các em có ý thức hơn trong việc học tập và trưởng thành trong cuộc sống sau này. Cùng với nhà trường, cô và tập thể cán bộ, giáo viên còn tổ chức nhiều chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học, tìm ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành. Cô luôn dành hết tâm huyết cho nghề nghiệp, được đồng nghiệp mến phục và học sinh tin yêu.

Giỏi việc ở trường, ở nhà cô Nhất còn là một người mẹ, người vợ đảm đang, có ý thức trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình. Cô Nhất tâm sự: “Đối với người phụ nữ, để có được thành công trong công việc, ngoài sự say

mê, nhiệt huyết còn cần có sự thông cảm và chia sẻ từ người thân, gia đình. Đó chính là động lực để giúp cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, đồng thời vẫn toàn vẹn công việc gia đình”. Công việc bận bịu, so với các giáo viên trong trường thì nhà cô xa nhất nhưng hầu như ngày nào cô cũng ở trường từ sáng sớm đến tối mịt. Vất vả là thế, tận tụy là thế nhưng cô rất may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, chồng và con luôn ở bên động viên và ủng hộ cô.



(Cô Nhất gia đình của mình)

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn, cùng với tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, gắn bó với nghề giáo, thực hiện sứ mệnh trồng người, những đóng góp của cô Đặng Thị Nhất thật đáng trân trọng.

Tôi thật may mắn khi được là đồng nghiệp của cô, là tổ viên trong tổ do do quản lí. Tôi đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và chu đáo của cô, thường xuyên được cô chỉ dạy từ phương pháp, cũng như

trong cuộc sống. Thành tích mà cô đạt được là niềm vinh hạnh đối với bản thân tôi và góp thêm thành tích cho nhà trường.



Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục quận Thanh Xuân nói chung và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

TM. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Thanh xuân, ngày 05 tháng 03 năm 2020
Tác giả

Nguyễn Thị Bích Nga

Nguyễn Thị Bình

